



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày tháng 12 năm 2018

*DỰ THẢO*

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 với các nội dung sau:

#### **PHẦN THỨ NHẤT** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

##### **I. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh**

###### **1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh**

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Sau hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp các cơ quan chức năng chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Kỳ họp thứ 5 đã thông qua 01 nghị quyết; kỳ họp thứ 6 đã thông qua 11 nghị quyết, trong đó 02 nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND cuối năm của các địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã Báo cáo Đảng Đoàn HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo kết quả công tác và kê khai tài sản theo quy định; tổng hợp báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến 94 đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời, đã tổ chức 02 hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện để quán triệt, hướng dẫn về công tác lấy phiếu tín nhiệm.

Với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nên công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được tiến hành chặt chẽ theo luật định, bảo đảm kịp thời, chất lượng.

###### **2. Hoạt động giám sát**

Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2017”. Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được và phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và có những kiến nghị, yêu cầu đơn vị được giám sát khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh. Đồng thời tổng hợp kết quả giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

Bên cạnh hoạt động giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo: Yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 4 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về những vấn đề cấp thiết giữa hai kỳ họp; kết quả thực hiện các nội dung kết luận phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, thứ 6. Xem xét báo cáo của các sở, ngành: Tài nguyên - Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lời hứa, cam kết trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4. Xem xét báo cáo của UBND tỉnh, các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lời hứa, cam kết trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6.

Qua nghiên cứu báo cáo cho thấy, UBND tỉnh, các cơ quan được chất vấn nêu trên đã có những cố gắng trong việc triển khai thực hiện kết luận sau chất vấn của HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số nội dung vẫn còn hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh đang tiếp tục theo dõi và đôn đốc việc thực hiện.

3. Tổ chức các phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành 11 phiên họp định kỳ hàng tháng và các phiên họp khác để triển khai và đánh giá hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh, triển khai các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; thảo luận, quyết định các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh và quyết định các công việc khác.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp (từ sau kỳ họp thứ 4 đến ngày 30/11/2018), UBND tỉnh đã có 92 tờ trình đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra trước khi xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật hoặc được HĐND tỉnh ủy quyền giải quyết. Việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh tiến hành theo quy trình chặt chẽ và quyết định dựa trên cơ sở ý kiến đề xuất của các Ban HĐND tỉnh. *(Có danh mục các nội dung kèm theo).*

Việc xem xét, quyết định tại phiên họp đảm bảo tính khách quan, toàn diện, dân chủ; góp phần nâng cao chất lượng các văn bản, tờ trình của UBND tỉnh.

4. Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh xây

dụng kế hoạch tiếp xúc cử tri, triển khai đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá...) kịp thời thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các Tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về nội dung, dành nhiều thời gian để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, gửi đến đại biểu kịp thời. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp đầy đủ để thông báo tại kỳ họp. Một số nội dung đông đảo cử tri quan tâm đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

Công tác tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm thực hiện. Ngay sau khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh rà soát, tổng hợp các nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh để giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị xem xét, giải quyết.

#### 5. Thực hiện công tác dân nguyện

Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cho đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Thường trực HĐND, Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn ứng cử. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã bố trí, sắp xếp cho đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp 99 người/86 vụ việc, tiếp nhận 226 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Đã chuyển 103 đơn (gồm 23 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo, 47 đơn phản ánh, kiến nghị) của công dân đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết; hướng dẫn, trả lời 15 đơn cho công dân; đơn đốc 11 đơn chưa có báo cáo.

Các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh 81 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; có 04 đơn/11 đơn đơn đốc chưa có báo cáo; 08 đơn đã đến hạn nhưng chưa có báo cáo; 14 đơn chưa đến hạn báo cáo.

#### 6. Thực hiện hoạt động đối ngoại

Nhận lời mời của HĐND tỉnh Hòa Phăn, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thăm và làm việc với HĐND tỉnh Hòa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa, mở đầu mối quan hệ hợp tác trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hoạt động phối hợp trong thời gian tới nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên; tham gia Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hòa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

#### 7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác

Đã tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung

bộ, được Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo tỉnh, Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ đánh giá cao. Tham dự các phiên chất vấn và các phiên họp tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 của Quốc hội; tham gia các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tổ chức; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động giám sát, khảo sát, làm việc tại địa phương; tham dự các kỳ họp của HĐND các huyện, thị xã, thành phố; phê chuẩn các chức danh của HĐND cấp huyện theo quy định; tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; Chương trình công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Định kỳ hằng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng qua; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác tháng tới và phân công, phối hợp thực hiện, do đó hạn chế được sự chông chéo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

## **II. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh**

### **1. Hoạt động giám sát, khảo sát**

Ngay sau kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh, các Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát thường xuyên về những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát chuyên đề, cụ thể là:

Ban Pháp chế thực hiện giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn; công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch; công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; Ban Dân tộc giám sát việc triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017; khảo sát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư, sản xuất sinh kế của người dân ở khu tái định cư do ảnh hưởng các công trình thủy lợi, thủy điện.

Ngoài giám sát chuyên đề và thường xuyên, các Ban luôn chủ động, tích cực khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Đại biểu chuyên trách của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2017”.

Kết quả khá nổi bật trong hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2108 nay, đó là, tại nhiều cuộc giám sát, sau khi phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Đoàn giám sát đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt theo quy định

hoặc yêu cầu kiểm điểm công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số cá nhân, tổ chức. Điều này có tác dụng rất rõ nét, được dư luận và cử tri đánh giá cao.

Công tác đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát có kết quả tích cực. Những nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở chế biến lâm sản tại các huyện Quan Hóa, Lang Chánh đã được các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, các cơ sở sản xuất nghiêm túc tiếp thu sửa chữa, từng bước được giải quyết theo kiến nghị của Đoàn giám sát. Những kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội về công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch cũng được tiếp thu nghiêm túc. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ du lịch nói chung, hoạt động kinh doanh lưu trú nói riêng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

*(Kết quả giám sát của các Ban có báo cáo riêng trình kỳ họp).*

## 2. Hoạt động thẩm tra

Các Ban thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, thứ 7: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; thẩm tra các báo cáo UBND tỉnh và các ngành trình HĐND tỉnh Khóa XVII theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Thẩm tra các văn bản UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh: Các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra các văn bản UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu cho Thường trực HĐND tham gia vào các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Việc thẩm tra thực hiện đúng quy trình, các báo cáo thẩm tra bảo đảm thời gian, thể thức, nội dung theo quy định. Hoạt động thẩm tra có tiến bộ và chất lượng được nâng lên.

*(Kết quả cụ thể hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các Ban có báo cáo riêng trình kỳ họp).*

## III. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

### 1. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân

Ngay sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2017, thực hiện kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đề xuất, kiến nghị những vấn đề có liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hầu hết các Tổ đại biểu đều phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại giữa đại biểu với cử tri; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đúng thời gian quy định. Đa số đại biểu thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri và nhân dân nơi công tác, nơi cư trú, nơi ứng cử; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch. Một số đại biểu đã thực hiện tốt trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thực hiện lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh phân công từ đầu năm, Các Tổ trưởng Tổ đại biểu đã sắp xếp lịch tiếp công dân của các đại biểu trong tổ tại đơn vị ứng cử. Có 71 đại biểu thực hiện việc tiếp công dân tại địa bàn

ứng cử (các đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách có lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh nên không tiếp tại địa bàn ứng cử).

Tổng số buổi tiếp thực tế của đại biểu là 252 buổi/269 số buổi được phân công theo lịch, tiếp 698 lượt người/518 vụ việc ( khiếu nại 121 vụ, tố cáo 28 vụ, phản ánh, kiến nghị 369 vụ). Các đơn thư tiếp nhận tại buổi tiếp công dân đã được các đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết. Đến nay các cơ quan có thẩm quyền cơ bản đã có văn bản trả

## 2. Thảo luận tại kỳ họp và tham gia hoạt động giám sát, khảo sát

Tại các kỳ họp, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, trong các phiên thảo luận tại tổ và hội trường đã có nhiều đại biểu phát biểu ý kiến tham luận. Nhìn chung ý kiến phát biểu đều có sự chuẩn bị chu đáo, kiến nghị, đề xuất các vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu là Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát trong thời gian giữa hai kỳ họp. Các đại biểu được bầu cử tại các khu vực tham dự đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm cao trong các cuộc giám sát khi được Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh mời tham gia.

## **IV Một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân**

### 1. Hạn chế, tồn tại

- Việc cung cấp một số tài liệu để đại biểu tiếp cận và nghiên cứu trước chưa bảo đảm thời gian theo quy định.

- Hiệu quả hoạt động theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận sau chất vấn; giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp chưa đạt như mong muốn của cử tri và Nhân dân.

- Việc thực hiện tiếp công dân, tiếp xúc cử tri có đại biểu chưa thật sự chủ động, tích cực; tiếp xúc cử tri của một số Tổ đại biểu còn hình thức do cách thức tổ chức thực hiện chưa có nhiều đổi mới.

- Nhiều tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa có báo cáo kịp thời hoạt động của Tổ đại biểu gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

- Một số đại biểu chưa phát huy hết nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định để tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại địa bàn ứng cử. Đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp còn ít.

- Việc theo dõi đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

### 2. Nguyên nhân

- Vẫn còn tình trạng báo cáo, dự thảo nghị quyết gửi chậm so với thời gian đã thống nhất tại Hội nghị liên tịch nên gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc gửi tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước.

- Vẫn còn tình trạng hồ sơ công việc UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ và chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

- Một số kiến nghị sau chất vấn, sau giám sát của HĐND tỉnh chưa được các sở, ngành, địa phương chưa được trả lời và thực hiện đầy đủ.

- Một số Tổ đại biểu và đại biểu chưa quan tâm đúng mức, chưa giành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của đại biểu theo quy định của pháp luật, chưa tích cực trong phát biểu thảo luận, chất vấn.

#### *Đánh giá chung:*

Năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở phân công, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động trong hoạt động thẩm tra và triển khai các hoạt động theo đúng quy định về trình tự, thủ tục; công tác thẩm tra được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND đã bám sát Luật và Nghị quyết HĐND, có nhiều đổi mới tích cực. Vì vậy chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là những vấn đề bức xúc mà HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm. Phương thức giám sát linh hoạt; kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo; chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp các cấp; tăng cường sự phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND; thường xuyên giữ mối quan hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như việc tiếp xúc cử tri ở một số nơi còn hình thức; công tác đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau chất vấn, sau giám sát mặc dù có nhiều cố gắng song chưa đạt kết quả cao.

## **PHẦN THỨ HAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019**

### **1. Thường trực HĐND tỉnh**

- Xây dựng chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 theo quy định, làm cơ sở để Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND lập kế hoạch giám sát cụ thể.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được HĐND tỉnh ủy quyền.

- Phối hợp và tham gia tổ chức tốt các cuộc giám sát, khảo sát do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (khi có đề nghị) thực hiện tại địa phương. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.

- Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chuẩn bị bài tham luận và tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ.

- Tiếp tục phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giám sát kết quả thực hiện các kết luận sau chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

## 2. Các Ban của HĐND tỉnh

- Xây dựng chương trình, kế hoạch; tiến hành giám sát chuyên đề và thường xuyên đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm.

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn và giám sát thường xuyên theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ động tiến hành các hoạt động khảo sát phục vụ việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2019 và thẩm tra các tờ trình của UBND giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng.

## 3. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

- Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong hoạt động; quan tâm nghiên cứu, nắm chắc tình hình của tỉnh và địa phương nơi mình ứng cử để chuẩn bị nội dung chất vấn, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công; báo cáo với cử tri về hoạt động công tác trong năm của mình./.

# THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA



**DANH MỤC CÁC NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH XEM XÉT,  
QUYẾT ĐỊNH TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN NGÀY 30/11/2018**

**I. Danh mục các nội dung được Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất để UBND tỉnh triển khai thực hiện.**

<b>STT</b>	<b>Trích yếu văn bản của Thường trực HĐND tỉnh</b>	<b>Cơ quan thẩm tra</b>
1	Công văn số 1014/CV-HĐND ngày 11/12/2017 về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa năm 2017	Ban Kinh tế - Ngân sách
2	Công văn số 1020/CV-HĐND ngày 13/12/2017 về việc thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2017	Ban Kinh tế - Ngân sách
3	Công văn số 1049/CV-HĐND ngày 27/12/2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 7, năm 2017	Ban Kinh tế - Ngân sách
4	Công văn số 1051/CV-HĐND ngày 27/12/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi làng Thung, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh	Ban Kinh tế - Ngân sách
5	Công văn số 1052/CV-HĐND ngày 27/12/2017 về việc bổ sung định mức (chủng loại, số lượng) xe ô tô chuyên dùng trang bị cho UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
6	Công văn số 1054/CV-HĐND ngày 28/12/2017 về việc thống nhất chủ trương điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2017	Ban Kinh tế - Ngân sách
7	Công văn số 1059/CV-HĐND ngày 29/12/2017 về việc thống nhất phương án sắp xếp nguồn thu và số tiết kiệm chi ngân sách năm 2017	Ban Kinh tế - Ngân sách
8	Công văn số 1064a/CV-HĐND ngày 29/12/2017 về việc thống nhất giao kế hoạch vốn thực hiện dự án nhà giảng đường đa năng, Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
9	Công văn số 1064/CV-HĐND ngày 29/12/2017 về việc thống nhất chủ trương giao kế hoạch chi tiết vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt II) cho các gói thầu thuộc dự án tuyển nội các huyện Tây Thanh Hóa để hoàn trả số vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Ban Kinh tế - Ngân sách
10	Công văn số 29/CV-HĐND ngày 04/01/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc	Ban Kinh tế - Ngân sách
11	Công văn số 33/CV-HĐND ngày 05/01/2018 về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh	Ban Kinh tế - Ngân sách

	ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	
12	Công văn số 34/CV-HĐND ngày 05/01/2018 về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận	Ban Kinh tế - Ngân sách
13	Công văn số 37/CV-HĐND ngày 09/01/2018 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày của huyện Như Xuân để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	Ban Văn hóa - Xã hội
14	Công văn số 73/CV-HĐND ngày 18/01/2018 về việc giao kinh phí thực hiện các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư	Ban Kinh tế - Ngân sách
15	Công văn số 100/CV-HĐND ngày 29/01/2018 về việc hỗ trợ bù hụt thu NSNN năm 2017 cho một số địa phương	Ban Kinh tế - Ngân sách
16	Công văn số 101/CV-HĐND ngày 29/01/2018 về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017	Ban Kinh tế - Ngân sách
17	Công văn số 102/CV-HĐND ngày 29/01/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) với đường tỉnh 526, huyện Hậu Lộc	Ban Kinh tế - Ngân sách
18	Công văn số 116/CV-HĐND ngày 05/02/2018 về việc bổ sung chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng	Ban Kinh tế - Ngân sách
19	Công văn số 117/CV-HĐND ngày 05/02/2018 giao chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 (đợt 1)	Ban Kinh tế - Ngân sách
20	Công văn số 118/CV-HĐND ngày 05/02/2018 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 3) cho Dự án xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
21	Công văn số 119/CV-HĐND ngày 05/02/2018 về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
22	Công văn số 128/CV-HĐND ngày 09/02/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4)	Ban Kinh tế - Ngân sách
23	Kết luận số 148/KL-HĐND ngày 06/3/2018 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch viện trợ của tỉnh Thanh Hóa cho tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016 - 2020	Ban Kinh tế - Ngân sách
24	Kết luận số 149/KL-HĐND ngày 06/3/2018 về việc chấp thuận các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử	Ban Kinh tế - Ngân sách

	dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2018	
25	Công văn số 178/CV-HĐND ngày 22/3/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
26	Công văn số 181/CV-HĐND ngày 22/3/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
27	Công văn số 182/CV-HĐND ngày 22/3/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
28	Kết luận số 207/KL-HĐND ngày 05/4/2018 về việc chấp thuận thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2 và hướng tuyến đường điện 110 kV cấp điện cho Trạm biến áp	Ban Kinh tế - Ngân sách
29	Kết luận số 208/KL-HĐND ngày 05/4/2018 về việc đề nghị thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước	Ban Kinh tế - Ngân sách
30	Kết luận số 209/KL-HĐND ngày 05/4/2018 giao UBND tỉnh trình chung phương án phân bổ chi tiết vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
31	Công văn số 219/CV-HĐND ngày 17/4/2018 về việc thống nhất phương án Đầu tư Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
32	Kết luận số 289/KL-HĐND ngày 24/5/2018 về việc đề nghị phê chuẩn chuyển nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2017 (chưa đủ điều kiện chi năm 2017) và phương án sử dụng năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
33	Kết luận số 290/KL-HĐND ngày 24/5/2018 về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tăng, giảm thu ngân sách tỉnh; chuyển nguồn và sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
34	Kết luận số 291/KL-HĐND ngày 24/5/2018 về việc đề nghị phê duyệt Phương án phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
35	Kết luận số 292/KL-HĐND ngày 24/5/2018 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí nguồn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (thuộc sự nghiệp kinh tế) trong dự toán ngân sách năm 2018 để tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khe Mú và đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi	Ban Kinh tế - Ngân sách

36	Kết luận số 293/KL-HĐND ngày 25/5/2018 về việc đề nghị thống nhất phương án phân bổ chi tiết vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2018, tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
37	Kết luận số 294/KL-HĐND ngày 25/5/2018 về việc đề nghị thống nhất chủ trương giao kế hoạch chi tiết vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 (đợt 1) cho dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - giai đoạn 2	Ban Kinh tế - Ngân sách
38	Kết luận số 295/KL-HĐND ngày 25/5/2018 về việc đề nghị thống nhất chủ trương giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
39	Kết luận số 296/KL-HĐND ngày 25/5/2018 về việc đề nghị điều chỉnh điều kiện thực hiện chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020	Ban Kinh tế - Ngân sách
40	Kết luận số 324/KL-HĐND ngày 04/6/2018 về phương án sắp xếp, phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2017 và 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
41	Kết luận số 325/KL-HĐND ngày 04/6/2018 về việc chấp thuận thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2	Ban Kinh tế - Ngân sách
42	Kết luận số 326/KL-HĐND ngày 04/6/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ODA cho các dự án thuộc Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
43	Kết luận số 327/KL-HĐND ngày 04/6/2018 về việc chấp thuận các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
44	Kết luận số 368/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc giao kế hoạch vốn năm 2018 cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia từ nguồn vốn trả khoản ứng bồi thường giải phóng mặt bằng đến số 6 - Cảng Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
45	Kết luận số 369/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 của Chương trình, dự án do tỉnh quản lý	Ban Kinh tế - Ngân sách
46	Kết luận số 370/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc bố trí kế hoạch vốn thanh toán cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)	Ban Kinh tế - Ngân sách
47	Kết luận số 371/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng thông đến Quốc lộ 1A	Ban Kinh tế - Ngân sách

48	Kết luận số 372/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông thủy sản Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
49	Kết luận số 373/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc phê chuẩn chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2017 (số dư hủy dự toán của các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN)	Ban Kinh tế - Ngân sách
50	Kết luận số 374/KL-HĐND ngày 29/6/2018 về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2018 cho một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và một số địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao	Ban Kinh tế - Ngân sách
51	Công văn số 403/CV-HĐND ngày 13/7/2018 về việc trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2015	Ban Kinh tế - Ngân sách
52	Công văn số 412/CV-HĐND ngày 19/7/2018 về việc hướng dẫn Văn bản số 743/CV-HĐND ngày 22/9/2017 của Thường trực HĐND tỉnh	Ban Kinh tế - Ngân sách
53	Công văn số 414/CV-HĐND ngày 23/7/2018 về việc bổ sung kế hoạch thu hồi đất năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
54	Công văn số 433CV-/HĐND ngày 30/7/2018 về việc chấp thuận Báo cáo NCTKT dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
55	Công văn số 465/VP-HĐND ngày 14/8/2018 về việc báo cáo, rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường biển, trực cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)	Ban Kinh tế - Ngân sách
56	Kết luận số 482/KL-HĐND ngày 20/8/2018 về việc giao kế hoạch chi tiết vốn cần đối ngân sách tỉnh năm 2018 cho các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư	Ban Kinh tế - Ngân sách
57	Kết luận số 483/KL-HĐND ngày 20/8/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hỗ trợ phát triển rau an toàn tập trung theo Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh	Ban Kinh tế - Ngân sách
58	Kết luận số 484/KL-HĐND ngày 20/8/2018 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
59	Kết luận số 488/KL-HĐND ngày 24/8/2018 về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách

60	Kết luận số 489/KL-HĐND ngày 24/8/2018 về việc phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2018 cho một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và một số địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao	Ban Kinh tế - Ngân sách
61	Kết luận số 490/KL-HĐND ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt chủ trương hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
62	Kết luận số 491/KL-HĐND ngày 24/8/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Dệt may – Da giày tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để đưa Cụm công nghiệp Bắc Hoàng Hóa thành cụm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may	Ban Kinh tế - Ngân sách
63	Kết luận số 494/KL-HĐND ngày 27/8/2018 về việc thống nhất phương án phân bổ Kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2018-2020 phục vụ Hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	Ban Kinh tế - Ngân sách
64	Kết luận số 495/KL-HĐND ngày 27/8/2018 về việc chấp thuận các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ tại Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
65	Công văn số 501/CV-HĐND ngày 28/8/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường biển, trực cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)	Ban Kinh tế - Ngân sách
66	Công văn số 507/CV-HĐND ngày 31/8/2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I tại KKT Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
67	Kết luận số 510/KL-HĐND ngày 04/9/2018 về việc chấp thuận các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3, năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
68	Kết luận số 571/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị y tế và ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
69	Kết luận số 571/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
70	Kết luận số 572/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc thống nhất chủ trương đề nghị Trung ương cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương để bố trí cho các dự án đầu tư trên địa bàn	Ban Kinh tế - Ngân sách
71	Kết số 573/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc quyết định	Ban Kinh tế -

	chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ tỉnh Thanh Hóa	Ngân sách
72	Kết luận số 574/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa - giai đoạn 2	Ban Kinh tế - Ngân sách
73	Kết luận số 575/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
74	Kết luận số 576/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
75	Kết luận số 578/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
76	Kết luận số 579/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc hoàn trả ngân sách tỉnh số kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; giao bổ sung kinh phí cho dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
77	Kết luận số 580/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
78	Kết luận số 581/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh phí vay lại năm 2018 của một số dự án đầu tư sử dụng vốn ODA thuộc tỉnh quản lý, có vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại	Ban Kinh tế - Ngân sách
79	Kết luận số 582/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc phân bổ chi tiết kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
80	Kết luận số 583/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018	Ban Kinh tế - Ngân sách
81	Kết luận số 584/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông	Ban Kinh tế - Ngân sách
82	Công văn số 585/CV-HĐND ngày 01/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh v/v bổ sung một số mỏ đá vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	Ban Kinh tế - Ngân sách
83	Kết luận số 586/KL-HĐND ngày 01/10/2018 về việc bổ sung các dự án ứng dụng công nghệ thông tin các Ban của Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy	Ban Kinh tế - Ngân sách
84	Công văn số 593/CV-HĐND ngày 02/10/2018 về việc chủ trương đầu tư mở rộng đường vào khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương	Ban Kinh tế - Ngân sách
85	Công văn số 610/CV-HĐND ngày 15/10/2018 thống nhất	Ban Kinh tế -

	chủ trương đề nghị Trung ương cho phép bổ sung dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tỉnh Gia vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa	Ngân sách
86	Công văn số 645/CV-HĐND ngày 29/10/2018 về việc báo cáo, làm rõ một số nội dung về dự án Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
87	Kết luận số 652/KL-HĐND ngày 31/10/2018 về việc giao chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 (đợt 2)	Ban Kinh tế - Ngân sách
88	Kết luận số 653/KL-HĐND ngày 31/10/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 4)	Ban Kinh tế - Ngân sách
89	Kết luận số 654/KL-HĐND ngày 31/10/2018 về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	Ban Pháp chế
90	Kết luận số 655/KL-HĐND ngày 31/10/2018 về việc giao chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (đợt 3)	Ban Kinh tế - Ngân sách
91	Công văn số 656/CV-HĐND ngày 31/10/2018 về việc ứng trước dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 để bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Đông Tây 1 kéo dài – Khu Kinh tế Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
92	Công văn số 672/CV-HĐND ngày 07/11/2018 về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận (vốn vay ODA của Chính phủ Hungary)	Ban Kinh tế - Ngân sách

**II. Danh mục các nội dung Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh trả hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh bổ sung tài liệu hoặc đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo luật định.**

STT	Trích yếu văn bản của Thường trực HĐND tỉnh	Cơ quan thẩm tra
1	Công văn số 1013/CV-HĐND ngày 11/12/2017 về việc áp dụng chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021 đối với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tổng hợp tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy	Ban Kinh tế - Ngân sách
2	Công văn số 1042/CV-HĐND ngày 22/12/2017 về việc quyết định chủ trương mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị	Ban Kinh tế - Ngân sách



3	Công văn số 87/CV-HĐND ngày 25/01/2018 về việc thông qua dự án rà soát, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030	Ban Kinh tế - Ngân sách
4	Công văn số 88/CV-HĐND ngày 25/01/2018 về việc trả lời Công văn số 290/UBND-THKH ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyền định chủ trương đầu tư dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
5	Thông báo số 150/TB-HĐND ngày 06/3/2018 về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường chưa có	Ban Kinh tế - Ngân sách
6	Kết luận số 151/KL-HĐND ngày 07/3/2018 về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu hút bác sỹ nội trú cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa	Ban Văn hóa - Xã hội
7	Thông báo số 206/TB-HĐND ngày 05/4/2018 về việc đề nghị phê duyệt phương án phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
8	Công văn số 210/CV-HĐND ngày 09/4/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thanh Hóa	Ban Kinh tế - Ngân sách
9	Công văn số 229/CV-HĐND ngày 24/4/2018 về việc bố trí vốn thanh toán dự án BT đường Cảng Hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Ban Kinh tế - Ngân sách
10	Kết luận số 297/KL-HĐND ngày 25/5/2018 Thường trực HĐND tỉnh giao BKTNS làm việc với CĐT để làm rõ một số vấn đề về Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, Tỉnh Gia	Ban Kinh tế - Ngân sách
11	Công văn số 299/CV-HĐND ngày 25/5/2018 về việc thông qua nội dung Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ và hạ áp sau các trạm 110kV thuộc Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035	Ban Kinh tế - Ngân sách